



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565

### เรื่อง

1. คอลัมน์: คอฟฟี่เบรก: ขยันปลูกๆ
2. 'เฉลิมชัย' ไร้ยัน ส่งกรมปศุสัตว์แล้ว ให้ผั่นีกกำลัง กวาดล้างเนื้อหมูเถื่อน
3. ปลัดเกษตรฯ นำทีมกรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบระบบส่งออกผลไม้ไทย
4. ปลัดเกษตรฯ รุดติดตามงานโครงการจัดที่ดินให้ชุมชน
5. 'มนัญญา' ร่วมวงวิชาการประชุมสันนิบาตเทศบาลช่วยเกษตรกรภาคเหนือรับมือ... แนวหน้า
6. หนีครัวเรือนพุ่ง 14.6 ล้าน คลังร่วมกับธปท. เร่งแก้หนี้
7. กรมข้าวเปิดตัว 4 พันธุ์ข้าว ให้ผลผลิตสูงเป็นทางเลือกชาวนา
8. คำนนำเข้ามะพร้าวทุบราคาในประเทศ
9. รายงานพิเศษ: สินค้าเกษตรมูลค่าสูงจาก 'อเมก้อย โมเดล'
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. สกัดหนีครัวเรือนก่อนท่วมไทย
12. คอลัมน์: จับประเด็น: 'จूरินทร์' เดินหน้าประกันรายได้ข้าวปี 4

### สื่อ

#### มติชน

- บางกอกทูเดย์  
ไทยโพสต์  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*



## ชยันฝุดๆ

**ตั้งแต่**เผชิญเหตุ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ จากพฤติกรรมของคนเปลี่ยนนำไปสู่ธุรกิจต้องปรับ เพื่อก้าวทันกับสรรพสิ่ง

ที่เปลี่ยนไป  
บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ นำทัพโดยซีอีโอ **ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์** ไม่ยอมหยุดนิ่ง มีการขยับปรับธุรกิจ สร้างสิ่งใหม่ๆ ตลอดๆ ล่าสุดจับมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** และสำนักงาน คปภ. ขอร่วมสนับสนุนประกันภัยในโครงการคุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย



ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรไทย

ซีอีโอ **“ชนะพันธุ์”** ฝากบอกว่า ทีคิวอาร์ มีความยินดีที่มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการดีๆ กลับคืนสู่สังคม

และไม่ลืมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

**แหม...งานราษฎร์งานหลวง ไม่เคยปฏิเสธ เป็นผู้บริหารชยันฝุดๆ แบบนี้ ปรบมือรัวๆๆ ให้เลยคร้าา**



## ‘เฉลิมชัย’ ไร้ยัน สั่งกรมปศุสัตว์แล้ว ให้พนักำล้าง กวาดล้างเนื้อหมูเถื่อน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ เข้มงวด ทลายและกวาดล้างขบวนการนำเข้าเนื้อหมูผิดกฎหมาย ไม่ได้มาตรฐาน จากที่ข่าวการลักลอบนำสินค้าเนื้อและ ชิ้นส่วนสุกรเข้าประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลและความเสี่ยงต่อการนำเชื้อไวรัส หรือพาหะต่างๆ ที่ก่อให้เกิด โรคระบาดร้ายแรง โดยเฉพาะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ในสุกรเข้าสู่ประเทศ เสี่ยงทั้ง โรคระบาดและสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตลอดจนผู้บริโภค

นายเฉลิมชัย ยืนยันว่า ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้เข้มงวดมาโดยตลอด โดยมีการ จัดทีมตรวจค้นห้องเย็นหรือสถานที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ พร้อมกับขอความร่วมมือไปยังกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมศุลกากร ในการป้องกันการลักลอบนำเข้า โดยจัดตั้ง หน่วยปฏิบัติการพิเศษปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ กองสารวัตรและกักกัน จึงเข้มงวดในการปฏิบัติงานตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านราชอาณาจักร โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนติดต่อกับ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย มีเจ้าหน้าที่ชุดสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงานในพื้นที่สนามบิน เพื่อตรวจค้นหาซากสัตว์ (ซากสุกร) ซึ่งหากพบผู้กระทำความผิด ต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดและถึงที่สุด ไม่ละเว้นให้กับผู้ใดทั้งสิ้น

นอกจากนี้กำหนดให้มีการเครื่องหมายประจำตัวสัตว์สำหรับซากสัตว์ที่มีการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ขอให้สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่ง เชื่อมั่นถึงความสะอาด สุขอนามัย เนื้อสัตว์ปลอดโรคระบาด และไร้สารตกค้างได้คุณภาพมาตรฐานอย่างแน่นอน

อีกทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรค ASF ในสุกร โดยได้วางนโยบายและมาตรการต่างๆ อย่างครอบคลุม เข้มขัน และต่อเนื่อง ทั้งก่อนและ หลังประเทศไทยพบการเกิดการระบาดของโรค ASF ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่มีการยืนยันการตรวจพบเชื้อโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยให้ทุกพื้นที่ รายงานสถานการณ์ทุกวัน (Zero Report) ปัจจุบัน พบรายงานการ เกิดโรค ASF เป็นจุดเล็กๆ ใน 31 จังหวัด ปัจจุบันสามารถควบคุมโรคให้สงบ โดยไม่พบการเกิดโรคแล้ว (สีเขียว) ทั้งสิ้น 31 จังหวัด ถือได้ว่าสามารถควบคุมโรคได้อยู่ในวงจำกัดและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี ดังนั้น จึงขอให้อุ่นใจ ได้ว่าประเทศไทยมีมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มขัน จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่ป้องกันควบคุม

# บางกอกทูเดย์

Bangkok Today  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 2 - พฤษภาคม 8 กันยายน 2565

ปีที่: 20

ฉบับที่: 3307

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 56.84

Ad Value: 56,840

PRValue (x3): 170,520

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย'โรยน้ำ ส่งกรมปศุสัตว์แล้ว ให้นำน้ำกำลัง กวาดล้างเห็บหมัด

## โรคติดต่อในเอเชีย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า ได้ปฏิบัติงานตรวจยึดซากสุกรตามพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการตรวจยึดซากสุกร 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562-2565) ตรวจลอกการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ 3,516 ครั้ง แรงความดำเนินคดี 20 คดี (ร่วมกับศุลกากร 3 คดี) ยึดและดำเนินการทำลายซากสุกร 339,192 กิโลกรัม มูลค่าของกลางกว่า 79 ล้านบาท

ในปี 2565 ผลการปฏิบัติงานช่วงเดือนมกราคม-เดือนกรกฎาคม 2565 ดำเนินการตรวจลอกการลักลอบนำเข้าจำนวน 2,425 ครั้ง แรงความดำเนินคดี 13 คดี (ร่วมกับศุลกากร 3 คดี) ยึดและดำเนินการทำลายซากสุกร 325,027 กิโลกรัม มูลค่าของกลางกว่า 65 ล้านบาท

หากพบผู้กระทำการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย หรือสงสัย พบเห็นการระบาดของโรคต่างๆ ในสัตว์ ตลอดจนหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่หรือ สายด่วนกรมปศุสัตว์ 06 3225 6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง รวมทั้งผ่าน [www.dld.go.th](http://www.dld.go.th) หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ■



## ปลัดเกษตรฯนำทีมกรมวิชาการเกษตร ตรวจระบบส่งออกผลไม้ไทย สร้างความเชื่อมั่นประเทศคู่ค้า ชูมาตรฐานGMP บ่อนตลาดจีนแสนล้าน



นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เมื่อ 31 ส.ค. 65 ตรวจติดตามขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไทยไปประเทศจีนทั้งระบบ ที่ด่านตรวจพืชเชิงของ จ.เชียงราย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้าว่า ไทยมีระบบการผลิตและการส่งออกที่ดีมีมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบเข้มข้นเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าที่จะส่งออกไปยังจีนและนานาชาติประเทศเพื่อรักษาตลาดส่งออกของผลไม้ไทย โดยเฉพาะตลาดจีนแต่ละปีจะมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1 แสนล้านบาท นอกจากนั้นได้ย้ำให้มีการเฝ้าระวังการนำแปลง GAP ของไทยไปสวมสิทธิ์ผลไม้ไทยเพื่อส่งออกอีกด้วย หากตรวจสอบการกระทำดังกล่าวจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ส่งออกด้วย

“ขณะนี้ถือว่าการส่งออกผลไม้ไทยมีความพร้อมทุกระบบ โดยเฉพาะไทย-จีน มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์(e-Phyto certificate) พัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกตามนโยบายรัฐบาล 4.0 เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single window:NEW ไปยังประเทศจีน ในการในการสำแดงสินค้าเข้าว่า ได้ผ่านการตรวจ

สอบรับรองการปลอดโรค แมลงศัตรูพืชตามพ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 1 (International Standard for Phytosanitary Measures:ISPM) และให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามพิธีสารระหว่างไทย-จีน รวมถึงมาตรการ GMP Plus ไม่ให้มีเชื้อโควิด-19 บนเนื้อมันไปกับตู้คอนเทนเนอร์สินค้าบรรจุภัณฑ์ และผิวผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนที่ชาวจีนนิยมบริโภค ซึ่งจะเห็นว่าจากมาตรการดังกล่าวในช่วงฤดูทุเรียนของไทยที่ผ่านมาไม่มีปัญหาการส่งออกแต่อย่างใด” อธิบดีกรมกล่าว

สำหรับการส่งออกผลไม้สดไทยไปจีนในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา ปัจจุบันมีแปลงเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแปลงการผลิตที่ดี (GAP) กับกรมวิชาการเกษตร และได้รับการยอมรับและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) สำหรับการส่งผลไม้ไปจีน 13 ชนิด จำนวน 175,068 แปลง และมีโรงคัดบรรจุผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GMP กับกรมวิชาการเกษตร จำนวน 1,783 โรงคัดบรรจุ ปริมาณส่งออกผลไม้ไปจีนจำนวน 71,213 ขีปเม้นท์ ปริมาณรวม 1.82 ล้านตัน มูลค่า 100,451.72 ล้านบาท เฉพาะที่ด่านตรวจพืชเชิงของ ผ่านประเทศที่สามมีจำนวน 20,504 ขีปเม้นท์ ปริมาณ 380,277.11 ตัน มูลค่า 29,054.66 ล้านบาท

## ปลัดเกษตรฯรุดติดตามงาน โครงการจัดที่ดินให้ชุมชน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แปลงคทช.หนองใหญ่ ต.เขาสก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บริหาร ส.ป.ก. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร คทช.หนองใหญ่ ต้อนรับ

พร้อมกันนี้ ดร.ทองเปลว ได้มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ คทช.หนองใหญ่ รวมทั้งมอบต้นพันธุ์กระท่อม ให้แก่ประธานสหกรณ์ ร่วมปลูกต้นไม้ และหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง พร้อมกับเข้าตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสานของนายเดชา และนางบุญช่วย พรหมพันธ์ใจ ด้วย พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน





ร่วมถก : น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร รองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

## 'มนัญญา'ร่วมวงวิชาการประชุมสันนิบาตเทศบาลช่วยเกษตรกรภาคเหนือรับมือความเปลี่ยนแปลง

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565 และบรรยายพิเศษ โดยมีนายสิงห์ทอง หนูนนนำสิริสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จ.ชลบุรี นายกสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คนที่ 33 คณะผู้บริหารสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โอกาสนี้ น.ส.มนัญญา ได้พบปะผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตร ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

“ท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญ เพราะเข้าถึงและทราบความต้องการของพี่น้องประชาชน ต้องดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ในฐานะที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่น ก็จะต้องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ให้ได้รับความช่วยเหลือในทันที” น.ส.มนัญญา กล่าว

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล จากเทศบาล 13 จังหวัดภาคเหนือ 466 เทศบาล วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยน นำเสนอปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และนำแนวทางไปบูรณาการบริหารจัดการภารกิจของเทศบาลให้มีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

# หนี้ครัวเรือนพุ่ง 14.6 ล้าน คลังร่วมกับธปท.เร่งแก้หนี้

ผู้จัดการรายวัน 360° - คลังร่วมกับแบงก์ชาติจัดงาน "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" หวังแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงถึง 14.6 ล้านล้านบาท มีสถาบันการเงินตอบรับเข้าร่วมแล้ว 56 ราย

หนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีหลัง ที่เศรษฐกิจไทยถูกกระทบรุนแรงและเป็นวงกว้างจากสถานการณ์โควิด 19 ปัจจุบัน ที่เศรษฐกิจไทยกลับมาทยอยฟื้นตัวชัดเจนขึ้น แต่การฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึง (K-shaped) ประกอบกับค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไม่สะดุด จึงจำเป็นต้องดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ทันเวลา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังกลับมาไม่เต็มที่ โดยปัจจุบัน

หนี้คลังเรือนอยู่ที่ 14.6 ล้านล้านบาท คิดเป็น 90% ของจีดีพี

ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตรงจุด และทันการมากยิ่งขึ้น กระทรวงการคลัง กับ ธปท. จึงร่วมกันจัดงาน "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 ระยะเวลาแรก จะเป็นการเปิดช่องทางเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้และยังไม่ได้ความช่วยเหลือกับเจ้าหนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน

โดยในครั้งนี้ กระทรวงการคลัง และ ธปท. ได้จับมือกับสมาคมสถาบันการเงินต่างๆ และชมรมของผู้ประกอบการธุรกิจทางการเงิน โดยขณะนี้ มีสถาบันการเงินตอบรับเข้าร่วมแล้ว 56

ราย ครอบคลุมหนี้จากสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อรถ จำนำทะเบียนรถ นาโนไฟแนนซ์ รวมถึงสินเชื่อที่อยู่กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ และสินเชื่อทุกประเภทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และระยะที่สอง กระทรวงการคลัง ธปท. ร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐจะเพิ่มโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินของรัฐ และจะจัดงานมหกรรมสัญจร ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะจัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่าการแก้ไขหนี้ให้

ประชาชนและข้าราชการได้ดำเนินการมา ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยภาคประชาชนมีโครงการต่างๆ ของสถาบันการเงิน โครงการแก้หนี้ของธปท. ในส่วนของหนี้ข้าราชการส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการมีการเร่งแก้ไขได้ระยะหนึ่ง โดยหนี้ข้าราชการตำรวจ ล่าสุดเดือนสิงหาคม มีเข้าโครงการประมาณ 7,205 ราย แก้ไขแล้วกว่า 5,400 ราย โดยมีกรลดดอกเบี้ย และให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการประมาณ 47 แห่ง ส่วนข้าราชการครู มีสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 401,300 ราย ปรับโครงสร้างหนี้ 3,600 ราย คาดว่าการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหานี้หรือลดภาระให้กับภาคครัวเรือน นอกเหนือจากการเพิ่มรายได้ให้กับภาคประชาชน.



# กรมข้าวเปิดตัว4พันธุ์ข้าวให้ผลผลิตสูงเป็นทางเลือกชาวนา

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการยกระดับการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าว จึงได้มีมอบหมายให้กรมการข้าวได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของชาวนา และตลาดการส่งออก และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา กรมการข้าวได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว โดยในที่ประชุมได้มีมติรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 พันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ กข93 กข95 กข97 และ กข101

“สำหรับในปีนี้ พันธุ์ที่มีความโดดเด่นที่สุดคือพันธุ์ กข95 หรือ ดกเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวขาวพื้นแข็ง เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ความสูง 110 ซม. คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย มีปริมาณอมิโลสสูงร้อยละ 29.78 อายุการเก็บเกี่ยว 95-100 วัน



ณัฐกิตติ์ ของทิพย์  
อธิบดีกรมการข้าว

สำหรับพันธุ์ข้าวใหม่อีก 3 พันธุ์ ที่เพิ่งได้รับรองไป ประกอบด้วย พันธุ์ กข93 (พุ่มพวง

เมืองสองแคว) เป็นผลงานการพัฒนาจากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เป็นข้าวขาวอมิโลสปานกลาง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง พันธุ์ กข97 (หอมรังสิต) เป็นผลงานการพัฒนาจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นข้าวหอมไทย มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ อายุการเก็บเกี่ยว 111-114 วัน (ปักดำ) 106 วัน (หว่านน้ำตม) ผลผลิตสูงเฉลี่ย 767 กก./ไร่ (ศักยภาพการให้ผลผลิตสูงถึง 934 กก./ไร่) ความสูง 107 ซม. ปริมาณอมิโลสต่ำร้อยละ 15.25 เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง และ กข101 (ทุ่งหลวงรังสิต) เป็นผลงานการพัฒนาจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุการเก็บเกี่ยว 118 วัน (ปักดำ) ผลผลิตสูงเฉลี่ย 779 กก./ไร่ (มีศักยภาพการให้ผลผลิต 1,070 กก./ไร่) ความสูง 117 ซม. ปริมาณอมิโลสปานกลาง ร้อยละ 21.67 ข้าวสุกค่อนข้างนุ่ม ไม่เหนียว ไม่ร่วน และไม่มึนกลิ่นหอม

## ค่านำเข้ามะพร้าว ทุบราคาในประเทศ

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรัักษ์  
ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว อ.บางสะพาน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคามะพร้าว  
เหลือผลละ 7 บาทจาก 10 บาท มะพร้าวขาว กก.

ละ 15-16 บาท เนื่องจากพ่อค้า จ.ราชบุรี ไม่รับ  
ซื้อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมแต่รอสั่งนำเข้ามะพร้าว  
นอก ขณะที่ผลผลิตในจ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพื้นที่  
ปลูกมะพร้าวมากที่สุดในประเทศ และผลผลิตไม่  
ขาดแคลน ทั้งนี้จะเป็นหนังสือถึง รมว.เกษตรฯ รมว.  
พาณิชย์ขอให้ สศก.ทบทวนการนำเข้ามะพร้าวใน  
การประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช  
ต้นเดือน ก.ย.และขอให้ สศก.ส่งเอกสารหลักฐาน.

## สินค้าเกษตรมูลค่าสูงจาก 'อมก๋อย โมเดล'



เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนกลุ่มธุรกิจโอท็อปในเครือฯ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) เข้ารับซื้อ “ฟักทอง” ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรในโมเดลเกษตรมูลค่าสูงจากโครงการ “อมก๋อย โมเดล” ในพื้นที่บ้านฝายเหนือ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยเป็นกระบวนการรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดและสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้กับกลุ่มเกษตรกรในโครงการ โดยในครั้งนี้เป็นผลผลิตล็อตแรก จากเกษตรกรรุ่นที่ 1-2 จำนวน 7.73 ตัน บนพื้นที่ 5 ไร่ โดยสามารถสร้างรายได้กว่า 110,000 บาท และส่งจำหน่ายที่ศูนย์กระจายสินค้าโลตัส เขตภาคกลาง

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า โมเดลเกษตรมูลค่าสูง เป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการสร้างอาชีพและ



ให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรนำไปสู่กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ให้มีความยั่งยืนในด้านการดำเนินธุรกิจ สามารถมีรายได้ที่มั่นคง และกินผลประโยชน์นั้นให้แก่สังคมและชุมชนต่อไป

การดำเนินงาน



รายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “อมก๋อย โมเดล” สร้างอมก๋อยน่าอยู่ ภูเขาต้นน้ำ นอกจากนี้ยังสนับสนุนต่อยอด



ดังกล่าวฯ เครือซีพี ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจโลตัส ในการลงพื้นที่เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ด้วยการให้คำแนะนำการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง รวมถึงรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร รับซื้อและจัดการผลผลิตอย่างเหมาะสม



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15100

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 50.43

Ad Value: 63,037.50

PRValue (x3): 189,112.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: สินค้าเกษตรมูลค่าสูงจาก 'อมก๋อย โมเดล'

เพื่อสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร โดย “ฟักทอง” เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ หรือ Good Agriculture Practices (GAP) ตรงตามมาตรฐานที่โลดส์กำหนด ทั้งขนาด น้ำหนัก สีผิว รวมทั้งเนื้อฟักทองสีสวย นอกจากนี้ในเดือนกันยายน 2565 จะมีผลผลิตจากรุ่นที่ 3-4 อีกกว่า 16 ตัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกกว่า 144,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการ “อมก๋อย โมเดล” สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ ภายใต้การดำเนินงาน



ของมูลนิธิฯ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการเพื่อฟื้นฟู รักษาป่าต้นน้ำในพื้นที่อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลผลิตและเพิ่มรายได้ ยกกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

เกษตรวันนี้.....● เตือนผู้ปลูก เลื่อย 10 ตัวต่อตารางเมตร.....● ส่วน  
พืชผัก/ผักอินทรีย์ ในทุกะยะการปลูก แนวทางป้องกัน/แก้ไข การป้องกันกำจัด  
ผัก รับมือหอยทากบก ได้แก่ หอย แบบผสมผสาน กำจัดวัชพืชทั้ง  
เจดีย์เล็ก หอยเจดีย์ใหญ่ หอย ภายในและภายนอกแปลง ซึ่ง  
ดักดาน หอยสาธิตา ระยะ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอย  
เมล็ดงอก หอยจะกัดกินต้น ไล่ดินตักแด้กำจัดไข่และ  
อ่อนที่งอกจากเมล็ด จนไม่พบ ลูกหอย อาจโรยปูนขาวร่วม  
ต้นกล้าผักหรือพบเห็นขึ้นเป็น ด้วยก็ยิ่งดี หวานเหยื่อพิษ  
หอยอม ระยะเจริญเติบโตจนถึง เมทัลดีไฮด์ 5% จีบี อัตรา 1  
เก็บเกี่ยว หอยเจดีย์ กัดกินใบล่าง กิโลกรัมต่อไร่ หรือหวานกากเมล็ด  
ที่อยู่ติดดินเป็นรูทั้งเล็กและใหญ่ หอย ชาน้ำมัน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ทั่ว  
ดักดานและหอยสาริกา กัดกินใบได้ทุกใบ แปลงผักทั้งภายในและนอกแปลงเป็น  
เป็นรูแห่งขนาดใหญ่ พบหอยจำนวนมาก แนวป้องกัน.....● นายกะหล่ำปลี



# สก๊ตหนี้ครัวเรือนมุกก่อนท่วมไทย

## ● คลัง-ธปท.จับมือ 56 เจ้าหนี้จัดมทกรรมร่วมใจแก้หนี้

ท้วงหนี้ครัวเรือนพุ่ง! คลัง-แบงก์ชาติจับมือเจ้าหนี้ 56 แห่ง ทั้งแบงก์พาณิชย์ แบงก์รัฐ นอนแบงก์จัดมทกรรมร่วมใจแก้หนี้ ด้าน “อมสิน-ธ.ก.ส.” พร้อมรับลงทะเบียนบัตรคนจน 5 ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวการร่วมกันจัด “มทกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนให้ครอบคลุมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่ก.ย. 2565 ไปจนถึงม.ค. 2566 รวมทั้งวางมาตรการระยะปานกลางและระยะยาวเพื่อแก้ไขหนี้ครัวเรือนอย่างเหมาะสม รวมทั้งการออกแนวทางการให้สินเชื่อธนาคารพาณิชย์อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถจัดการบริหารด้านการเงินได้

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่า ธปท. และกระทรวงการคลังมีความเป็นห่วงปัญหานี้ ครัวเรือนของไทยซึ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้รายได้ลดลง รวมทั้งผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยล่าสุดไตรมาสแรกหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ 89.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) คิดเป็นมูลค่า 14.6 ล้านล้านบาท โดยในช่วงที่ผ่านมา ธปท.ได้หารือกับธนาคารพาณิชย์เพื่อที่จะเร่งรัดการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ และเพิ่มสภาพคล่องโดยให้กู้ใหม่เพื่อการดำรงชีวิต แต่ยังมีลูกหนี้ในกลุ่มเปราะบางที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเป็นพิเศษ รวมทั้งมีลูกหนี้อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีการติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ หรือไม่มีช่องทางในการเข้ามาขอรับการแก้ไขหนี้สิน

การจัดมทกรรมร่วมใจแก้หนี้ในครั้งนี้จะจัดผ่านช่องทางออนไลน์ และการจัดตั้งศูนย์ใน 4 ภาคทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เปิดโครงการการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้และยังไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือกับเจ้าหนี้ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.ถึง 30 พ.ย. 2565 เป็นเวลา 2 เดือน โดยกระทรวงการคลัง และ ธปท. ได้จับมือกับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ บริษัทให้สินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) และบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) ซึ่งล่าสุดตอบรับเข้า

ร่วมโครงการแล้ว 56 ราย

ลูกหนี้ที่สามารถเข้าโครงการแก้หนี้ ประกอบด้วย สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ รวมถึงสินเชื่อที่อยู่กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ และสินเชื่อทุกประเภทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะยังให้สิทธิประโยชน์สูงในการปรับโครงสร้างหนี้และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย ทั้งนี้ลูกหนี้ที่สนใจสามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่ [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th) รวมทั้งติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ศคง. โทรศัพท์ 1213 หรือ E-mail: [fcc@bot.or.th](mailto:fcc@bot.or.th)

ขณะที่ในระยะที่สองในช่วง พ.ย. 2565 ถึง ม.ค. 2566 จะเป็นการแก้ไขหนี้เดิมที่ยังเหลืออยู่ ควบคู่กับการให้สินเชื่อใหม่และการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยกระทรวงการคลัง และ ธปท. จะร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐจะเพิ่มโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินของรัฐ โดยจะจัดงานมทกรรมสัญจรทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ได้มีความพร้อมเปิดลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่ 5 ก.ย.-19 ต.ค.นี้ โดยมีการจัดเตรียมบุคลากร และสถานที่ พร้อมกับการกำลังเปิดรับสมัครลูกจ้าง บุคลากรเข้ามาช่วยปฏิบัติงานลงทะเบียน



ชั่วคราว 45 วัน จำนวน 82,000 คน ทำหน้าที่  
อำนวยความสะดวก และบันทึกข้อมูลการลง  
ทะเบียน โดยระดับปริญญาตรีจะได้รับเดือนละ  
15,000 บาท ระดับ ปวส.รับเดือนละ 11,500 บาท  
และระดับ ปวช. เดือนละ 9,690 บาท.



## 'จรินทร์' เดินหน้าประกันรายได้ข้าวปี 4

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเลยในการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 4 ที่รัฐสภา ได้ยืนยันนโยบายประกันรายได้ข้าวปี 4 เดินหน้าต่อ เตรียมเข้าสู่อการพิจารณาของ นบช. วันที่ 8 ก.ย.นี้ คาดว่าเริ่มจ่ายส่วนต่างงวดแรกวันที่ 15 ต.ค. นอกจากนี้ยังมีมาตรการค้ำชานานช่วยดันราคาข้าว และจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทเหมือนเดิม